



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๙

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แนะนำ MOU ครู+ผอ.เห็นคุณภาพนักเรียน



มีผลเงินเดือน-วิทยฐานะ/จรรยาบรรณหน้าครูพันธุ์ใหม่

นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และอดีต รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบายการศึกษา ว่า จากการวิเคราะห์นโยบายการศึกษามีความไม่แน่นอน เพราะมีการปรับเปลี่ยน รมว.ศึกษาธิการ บ่อยครั้ง ในเรื่องอุดมศึกษาไม่น่ามีปัญหามากนัก เพราะว่า รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายชัดเจน แต่สิ่งที่เห็นห่วงคือการศึกษาระดับพื้นฐาน เป็นปัญหาใหญ่และยาก เพราะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง รัฐเองก็เข้าไปครอบงำเอกชน จนเหลือบทบาทน้อย ในต่างประเทศสัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนกับรัฐใกล้เคียงกัน แต่ประเทศไทยยังมีช่องว่างระหว่างครูเอกชนกับรัฐบาล

นายวรากรณ์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลควรแก้ปัญหาเรื่องครูเป็นลำดับแรก เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ควรพัฒนาครูที่มีอยู่แล้ว สร้างระบบพัฒนาครูขึ้นมาพร้อมให้แรงจูงใจ ที่ไม่ใช่เงิน และควรให้

งบประมาณไปถึงโรงเรียนและเด็ก เพราะปัจจุบันไปอยู่ที่เงินเดือนครูทั้งหมด เช่น เงิน 100 บาท จะเป็นเงินเดือนครูไม่ต่ำกว่า 50-60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว จะเหลืองบประมาณการศึกษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

"ขณะนี้เงินเดือนครูเพิ่มขึ้นจาก 12,000 บาท เป็น 24,000 บาท ภายในเวลาไม่ถึง 8 ปี ผมคิดว่าโครงการครูพันธุ์ใหม่ เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะมีงบฯ มีบุคลากรที่คัดเลือกแล้ว คนเหล่านี้มีความสามารถเข้าไปทดแทนครู 2 แสนคน ที่จะออกไปในอีก 10 ปี ข้างหน้าได้ แต่รัฐบาลต้องมียุทธศาสตร์ใหม่ๆ ที่หาคนดีมาเป็นครูด้วย ทุกวันนี้มีเด็กคนเรียนครูศาสตร์ ศึกษาศาสตร์จำนวนมาก เพราะใครก็อยากเป็นข้าราชการ ครูหลายคนที่สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็ลาออกไปเป็นครู สพล. เพราะมีสวัสดิการที่ดีกว่า จึงเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข" นายวราภรณ์ กล่าว

ด้านนายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้ออกมาระบุผลวิจัยถึงปัญหาการศึกษา ไม่ได้เกิดจากรื่องงบประมาณ แต่เป็นเพราะระบบการศึกษาของไทยทุกชั้นตอน ยังขาดความรับผิดชอบ ว่า การแก้ปัญหาที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรม อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆ **แต่สำคัญที่สุดคือผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องทำบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับครูในโรงเรียนก่อนว่า จะรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กทุกคนในโรงเรียน โดยจะทำให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้นเรื่อยๆ และให้นำผลจาก MOU หรือผลงานเชิงประจักษ์นั้น มาเป็นผลต่อการขึ้นเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และการเลื่อนขั้นต่างๆ แต่ในทางกลับกัน ถ้าผลสัมฤทธิ์ของเด็กไม่ดี หรือ MOU ระหว่างครูและผู้บริหารสถานศึกษาไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน จะมีผลทำให้เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และการเลื่อนขั้นต่างๆ ไม่ขึ้นตามไปด้วย**

"การทำเช่นนี้ ผมเชื่อว่าจะทำให้ครูเห็นความสำคัญการเรียนการสอนกับเด็กมากขึ้น และไม่เอาเวลาทำเอกสารจนต้องทิ้งเด็ก ที่ห้องเรียนเหมือนปัจจุบันนี้ ขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษา จะได้อยู่โรงเรียนมากขึ้น เพื่อรับฟังปัญหาของครูและเด็ก พร้อมให้คำแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ แทนที่จะไปประชุมข้างนอกตลอด" นายสมพงษ์ กล่าว